

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.วิบูลย์ บุญลอย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.เริงวิชัย นิลโคตร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ติดตามตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ตลอดเวลา รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติวัสส์ สุขป้อม ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.อรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบแนะนำแก้ไขแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ อาจารย์ ดร.อรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 (ชลบุรี) ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 (สมุทรสงคราม) นายทรงศักดิ์ ไต้ทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และนางจงกลณี โชคถาวร ศึกษาพิเศษชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ที่เป็นประโยชน์ในการนำเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในวิถีใหม่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ คือ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจษฎาภรณ์ พรหมทองแสน ศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ดร.เต็มจิต จันทกา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางวีรดา ชูสิทธิ์าน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (ราชบุรี) และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสนทนากลุ่ม คือ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 (ภูเก็ต) ดร.สุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 (ขอนแก่น) นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) สิทธิโชค ไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายพันเทพ สุวรรณจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพัทลุง นายสมพร แป้ไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการ  
จังหวัดมหาสารคาม ดร.ศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานศึกษาธิการ  
จังหวัดแพร่ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
นางกษมา แสนอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ตลอดจน  
ขอขอบพระคุณศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ  
จังหวัดทุกจังหวัด ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุน  
และช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี

คุณประโยชน์อันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา และครอบครัว ที่ได้  
ให้กำลังใจและสนับสนุนมาโดยตลอด อีกทั้งบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  
และประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้วิจัย

กัลยาณี ศิวธรรมปัญญา

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี